

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	FI_CB_093
ชื่อตาราง	สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและ กำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความล่าช้า 40 วัน กำหนดการเผยแพร่ ข้อมูลเบื้องต้น ทกวันที่ 10 ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูล และมาตรฐาน บัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของ ข้อมูลและ วิธีการจัดเก็บ ข้อมูล • วิธีประมวลผล ข้อมูล	<p>สินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หมายถึง สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่มีทรัพย์สินหรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน และมีวงเงินรวมสินเชื่อไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อลูกหนี้แต่ละราย</p> <p>สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ ไม่รวมถึงสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพที่เกิดจาก (1) การให้เช่าซื้อและการขายแล้วเช่ากลับคืน (Sale and lease Back) ในสินค้าประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (2) การให้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถและรถจักรยานยนต์ (3) การให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิงในสินค้าที่ผู้ประกอบการจำหน่ายเป็นทางการค้าปกติ (4) สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ และ (5) สินเชื่ออื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด</p> <p>ตารางสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ แสดงจำนวนบัญชี ยอดสินเชื่อคงค้าง สินเชื่อผิดนัดชำระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไป และจำนวนผู้ประกอบการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จำนวนบัญชี หมายถึง จำนวนบัญชีผู้บริโภคสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ เฉพาะที่มียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนที่รายงาน</li> <li>2. ยอดสินเชื่อคงค้าง หมายถึง ยอดเฉพาะต้นเงินของลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพภายใต้การกำกับทั้งสิ้น (หลังหักรายได้รายการตัดบัญชี) ณ สิ้นเดือนที่รายงาน</li> <li>3. สินเชื่อผิดนัดชำระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไป หมายถึง ยอดเฉพาะเงินต้นของลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (หลังหักรายได้รายการตัดบัญชี) ที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือนขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่กำหนดชำระ ไม่ว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนไขตามสัญญา หรือวันที่ทางถามหรือเรียกให้ชำระเงินแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน โดยรายงานเฉพาะเดือนสิ้นไตรมาส</li> <li>4. จำนวนผู้ประกอบการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หมายถึง จำนวนผู้ประกอบการที่เป็นธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ ซึ่งได้เปิดดำเนินงานแล้ว ณ สิ้นเดือนที่รายงาน</li> </ol> <p>ข้อมูลสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับรวบรวมจากรายงานการให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ เป็นรายเดือน จัดส่งข้อมูลดังกล่าวภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่รายงาน</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	1. ธนาคารพาณิชย์ 2. ผู้ประกอบธุรกิจที่มีใบอนุญาตการเงิน
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	( <a href="https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=876&amp;language=th">https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=876&amp;language=th</a> )
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน

ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล

โทร. 0-2283-5633, 0-2356-7407